

Số /BC-BATGT

Triệu Sơn, ngày tháng 12 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN**  
**GIAO THÔNG NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU SƠN**

**I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CÁC KẾ HOẠCH, VĂN BẢN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2021.**

Ban ATGT huyện đã triển khai thực hiện nhiệm vụ, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT; ban hành các văn bản và tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo năm 2021, cụ thể:

- Báo cáo Công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2021 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021; Kế hoạch số 4946/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân năm 2021; Kế hoạch 290/KH-BATGT ngày 17/01/2021 của Ban An toàn giao thông huyện về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn huyện; công văn số 2343/UBND-KTHT ngày 23/4/2021 về tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5 và kỳ thi tuyển sinh năm 2021; công văn số 2537/UBND-KTHT ngày 07/5/2021 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không tuốt lúa, phơi lúa, rơm rạ trên các tuyến đường; văn bản số 3486/UBND-KTHT ngày 30/6/2021 về tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng của phương tiện vận tải hàng hóa trên địa bàn huyện.

- Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 31/5/2021 về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm hạn chế, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện (*triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 29/4/2021*).

- Kế hoạch số 4715/KH-UBND ngày 19/8/2021 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

- Kế hoạch số 5360/KH-UBND ngày 25/9/2021 về việc thực hiện đợt cao điểm giải tỏa các vi phạm trong sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn huyện; đồng thời ban hành nhiều văn bản triển khai, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021; các văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn giải tỏa các điểm vi phạm, đấu nối trái phép,... theo đề nghị phối hợp của đơn vị quản lý đường bộ (*có các văn bản phô tô kèm theo*).

- Ngoài ra, lực lượng Công an huyện đã triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả 06 Kế hoạch về mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT trên địa bàn huyện theo các Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh và chỉ đạo của UBND huyện, cụ thể:

Xây dựng Kế hoạch 511/KH-CATS cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “*người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn*” trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 76/KH-CAT-PC08 ngày 13/3/2021; Kế hoạch số 512/KH-CATS ngày 19/3/2021 của Trưởng Công an huyện về “*Cao điểm kiểm soát tải trọng, kích thước thùng hàng trên địa bàn huyện Triệu Sơn*” theo Kế hoạch số 77/KH-CAT-PC08; Kế hoạch số 597/KH-CATS ngày 30/3/2021 về “*cao điểm xử lý xe hết niên hạn sử dụng, xe tự chế trên địa bàn huyện*” theo kế hoạch số 93/KH-CAT-PV01 ngày 24/3/2021 của Giám đốc Công an tỉnh về “*cao điểm xử lý xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe tự chế trên địa bàn tỉnh*”, đặc biệt là từ ngày 21/6/2021 tổ chức thực hiện Mệnh lệnh số 03/ML-CAT-PV01 ngày 18/6/2021 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và văn bản chỉ đạo của UBND huyện về ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng của phương tiện vận tải hàng hóa.

- Tham mưu cho Huyện ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện và Chủ tịch UBND huyện triển khai các phương án kiểm soát người và phương tiện phòng chống dịch, đồng thời bố trí lực lượng phối hợp với các ngành, chính quyền các xã, thị trấn tại các chốt liên ngành kiểm soát tốt người và phương tiện ra, vào địa bàn huyện.

## **II. CÔNG TÁC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRẬT TỰ ATGT.**

1. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thực hiện Luật Giao thông đường bộ, Pháp luật về an toàn giao thông, các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh; Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chấp hành pháp luật ATGT của Ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo thực hiện của Ban ATGT tỉnh.

2. Tổ chức phối hợp với các ngành, đơn vị trên địa bàn để tuyên truyền phổ biến Luật giao thông đường bộ đến với mọi tầng lớp Nhân dân.

3. Tuyên truyền, kêu gọi toàn dân chấp hành luật giao thông đường bộ. Kết hợp chương trình ATGT của mặt trận tổ quốc và chương trình hành động của đoàn Thanh Niên cộng sản Hồ Chí Minh.

4. Phát tờ rơi tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, đường thủy và được niêm yết ở công sở làm việc, trường học...

5. Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT đường bộ năm 2021. cụ thể:

- Phối hợp với Đài truyền hình tỉnh “Bản tin ATGT 24h” xây dựng và phát **05** phóng sự phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông, các biện pháp, giải pháp đảm bảo TTATGT trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán và đợt cao điểm theo

Kế hoạch 76,77 của Giám đốc Công an tỉnh; phối hợp với Trung tâm VH TT, TT&DL huyện tổng hợp tình hình kết quả công tác của lực lượng CSGT trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, tác hại của rượu bia, khuyến cáo hành vi vi phạm và chế tài xử lý vi phạm để phát sóng đều đặn vào sáng thứ 2, thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến các thôn, xóm (*trên 120 lượt phát sóng trên hệ thống truyền thanh*).

- Tuyên truyền bằng băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tại các địa bàn tập trung đông dân cư, các tuyến đường trọng điểm, cụ thể: treo 35 băng rôn, 32 khẩu hiệu tuyên truyền.

- Tổ chức trên 50 lượt xe loa tuyên truyền lưu động, đồng thời phối hợp với công dân Lê Ngọc Chiêng dùng xe mô tô gắn loa phát thanh đi đến các ngõ, xóm của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tuyên truyền gần 500 lượt .

- Phối hợp với 29 doanh nghiệp vận tải tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức cho gần 300 lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của Pháp luật về ATGT, trọng tâm là chấp hành nghiêm quy định về kiểm soát tải trọng, kích thước thành thùng và quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

- Giao Công an huyện chủ trì phối hợp với Huyện đoàn, Công ty Honda Quang Trung và 06 trường (hơn 6.000 học sinh), 05 trường THCS (hơn 1.800 học sinh) trên địa bàn tổ chức tuyên truyền kiến thức Pháp luật về ATGT, kỹ năng tham gia giao thông đối với học sinh, đồng thời yêu cầu học sinh và phụ huynh học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của Pháp luật về ATGT.

- Phát hơn 500 tờ rơi tuyên truyền các quy định về ATGT cho người tham gia giao thông (*Quy định về Đội mũ hiểm và chế tài xử lý vi phạm; quy định tốc độ xe cơ giới và chế tài xử lý, quy định về nồng độ cồn và chế tài xử lý vi phạm,...*) 100 sổ tay tuyên truyền giao thông, 100 cầm nang phòng chống tai nạn giao thông do uống rượu bia...

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng phối hợp với chính quyền các xã xây dựng và đưa vào hoạt động hiệu quả 03 mô hình tự quản về ATGT tại các xã Dân Lý, Vân Sơn và Đồng Lợi.

- Phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT cho trên 200 cán bộ đoàn chủ chốt trên địa bàn huyện, đồng thời hướng dẫn các đoàn viên chủ chốt trong công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức Pháp luật về ATGT cho các đoàn viên, thanh thiếu niên ở các tổ chức đoàn cơ sở. Triển khai thực hiện mô hình công trường "An toàn giao thông" tại các Trường học trên địa bàn các xã, thị trấn.

### **III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO NĂM 2021:**

#### **1. Về công tác đảm bảo hành lang ATGT:**

- Ban An toàn Giao thông huyện triển khai, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, lực lượng chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 118/KH-BATGT ngày 17/01/2020 của Ban An toàn giao thông huyện về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 5360/KH-UBND ngày 25/9/2021 về việc thực hiện đợt cao điểm giải tỏa các vi phạm trong sử

dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn huyện dọc tuyến như: QL47, 47C, TL506; 517, 514, 514B và tuyến đường huyện; theo đó tập trung giải tỏa các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, tập kết vật liệu xây dựng, các điểm thu mua phế liệu, bày bán hàng, họp chợ,... vi phạm hành lang ATGT đường bộ; cắt tỉa cây cối che khuất tầm nhìn, gây mất an toàn giao thông, cụ thể:

+ Đầu mối với Thanh tra - Sở Giao thông Vận tải, Ban QLDA ĐTXD CTGT số 2 và các đơn vị quản lý đường bộ để phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn giải tỏa các vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ theo Kế hoạch số 5360/KH-UBND ngày 25/9/2021.

+ Có 34/34 xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức ra quân đợt cao điểm giải tỏa dứt điểm các vi phạm trên địa bàn huyện (từ ngày 10/10/2021 đến 29/10/2021) với tổng trên 4500 điểm vi phạm như: tập kết vật liệu, bày bán hàng, tự ý làm bậc lên xuống dưới lòng lề đường, biển hiệu, biển quảng cáo, tập kết phế liệu, bàn ghế,... Đồng thời, thực hiện phát quang toàn bộ cây cối che khuất tầm nhìn và dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện. Đến nay, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện đợt cao điểm ra quân xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ theo quy định; đồng thời dọn dẹp vệ sinh môi trường đảm bảo đường xá thông thoáng, sạch đẹp.

- Chi đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát ký Cam kết với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống ven các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ,... trên địa bàn quản lý không vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, bảo vệ đất hành lang ATGT sau giải tỏa; kiên quyết không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT; người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trong việc thực hiện đợt cao điểm giải tỏa các vi phạm trong sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT và trong công tác quản lý lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh quy định về trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Thường xuyên, tuyên truyền, nhắc nhở, giải tỏa các vị trí tái lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè và hành lang ATGT, đảm bảo thông thoáng thuận lợi cho người tham gia giao thông, hạn chế tai nạn và ùn tắc giao thông, trong đó tập trung vào các khu vực như: Công công ty may ở xã Thọ Dân, Chợ Thiều (*xã Dân Lý*), chợ Giắt (*Thị trấn*), chợ Dân Lực (*xã Dân Lực*), chợ Thọ Dân, chợ Nưa (*xã Tân Ninh*). Chợ Gôm (*xã Đồng Tiến*) ...

- Tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Tập trung xử lý các vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện, an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông và các hành vi vi phạm có nguy cơ gây tai nạn giao thông.

## **2. Về công tác bảo trì các tuyến giao thông được giao quản lý:**

- Thường xuyên, kiểm tra, rà soát để có phương án bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện, đường xã; tiếp tục triển khai thực hiện đề án bảo trì đường huyện, đường xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và dự án đối ứng cho dự án LRAMP. Kiểm tra, rà soát quy trình vận hành khai thác các tuyến đường, cầu, tràn được giao quản lý để sơn sửa, thay thế, bổ sung biển báo, cột thủy trí, cọc tiêu hư hỏng đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Chỉ đạo Đội đảm bảo giao thông, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác bảo dưỡng thường xuyên, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất sớm (nếu có) trước mùa mưa bão trên hệ thống đường bộ thuộc huyện quản lý, đảm bảo giao thông an toàn, êm thuận và thông suốt. Kiểm tra tình trạng hoạt động các cầu, các vị trí có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão để kịp thời phát hiện sớm các dấu hiệu nguy hiểm để sửa chữa, xử lý hoặc chấn chỉnh công tác quản lý nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình khai thác sử dụng

## **2. Về công tác xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông:**

Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp cùng Công an huyện, các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, thường xuyên rà soát các điểm phức tạp trên từng tuyến giao thông qua địa bàn, xác định “điểm đen”, phức tạp về TTATGT để tập trung chỉ đạo, khắc phục số điểm đen về tai nạn giao thông gồm 04 điểm đen và 06 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, phức tạp về tai nạn giao thông; Các điểm phức tạp về giao thông chủ yếu là do tổ chức giao thông và tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để họp chợ trên các tuyến giao thông: QL.47 có (03 điểm), QL. 47C (02 điểm), Tỉnh lộ 514 (01 điểm), Tỉnh lộ 517 (01 điểm).

## **3. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và phòng chống tội phạm.**

- Công an huyện đã huy động tối đa lực lượng CSGT, CSTT tổ chức trên 500 ca tuần tra, với trên 2.000 lượt CBCS tham gia TTKS, XLVP. Quá trình tuần tra đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 602 trường hợp vi phạm. Ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nộp kho bạc 1.104.675.000 đồng tạm giữ 138 phương tiện (124 mô tô, 14 ô tô); tước GPLX 59 tr/h (41 ô tô, 18 mô tô).

*\* Một số lỗi giao chỉ tiêu:*

- Vi phạm về tải trọng (Mệnh lệnh 03): 175 trường hợp (Chỉ tiêu tỉnh giao 22 trường hợp), vượt chỉ tiêu 795%: Tổ chức trên 140 ca TTKS, phát hiện xử lý

161 tr/h vi phạm (161 tr/h ô tô), tạm giữ 01 ô tô, phạt tiền 391.700.000đ, tước GPLX 19 tr/h (Ô tô), tước kiểm định 05 tr/h. Cụ thể:

- + Quá tải: 139 tr/h phạt tiền 329.300.000đ
- + Kích thước thành thùng: 26 tr/h phạt tiền 62.400.000đ
- + Vận động 10 tr/h tự giác cắt bỏ phần coi nới kích thước thành thùng.
- + Cường chế 01 tr/h cắt bỏ phần coi nới kích thước thành thùng.

Trong đó có 20 tr/h vi phạm gắn các logo: (Cát Lợi, Mạnh Hùng, Đại Hồng Phúc, Con Hạc, Ninh Hương, Đức Vượng, Đoàn Diệu, Tài Anh, Hòa Đen).

- Kích thước thành thùng: 30 trường hợp (Chỉ tiêu giao cả năm 25 trường hợp), vượt chỉ tiêu 120%.

- Nồng độ cồn 22 trường hợp (Chỉ tiêu giao 90 trường hợp) không đạt do ảnh hưởng dịch Covid-19.

- Mũ bảo hiểm 471 trường hợp (Chỉ tiêu giao 390 trường hợp), vượt chỉ tiêu 121%.

Trong đó phát hiện 04 tr/h vi phạm điều khiển xe bằng 1 bánh đối với loại xe 2 bánh (bốc đầu xe). Ra quyết định xử phạt số tiền 13.300.000đ. tạm giữ 04 mô tô, tước GPLX 01 mô tô.

- Phối hợp với chính quyền địa phương các xã thị trấn lập biên bản 03 nhà xe khách (Anh Kết, Hải Định, Thọ mười) và 01 cá nhân thực hiện hành vi vi phạm: Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. quy định tại Nghị Định 117/2020/NĐ-CP.

#### **4. Số liệu tai nạn giao thông:**

Số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện (tính từ ngày 16/12/2020 đến 14/12/2021) là 25 vụ TNGT (*giảm 02 vụ so với năm 2020*), làm chết 16 người (*giảm 02 người chết so với năm 2020*), bị thương 16 người.

#### **IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ**

- Tình trạng vi phạm TTATGT của người tham gia giao thông còn xảy ra nhiều, đáng chú ý là tình trạng thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe gắn máy sau khi đã sử dụng rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu, đi không đúng phần đường, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định tuy đã được tập trung xử lý nhưng vẫn còn xảy ra nhiều; tình trạng xe tải chở đất, cát chạy trên các tuyến giao thông được phân cấp vi phạm về tải trọng, phóng nhanh, để đất, đá rơi vãi trên đường chưa được xử lý triệt để.

- Tại các khu vực công trường, công công ty, nhà máy dọc trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, tình trạng học sinh, công nhân (khi đi học, đi làm và tan học, tan ca) vẫn tụ tập, đi xe dàn hàng ngang gây mất trật tự ATGT vẫn chưa chuyển biến tích cực. Việc lấn chiếm hành lang giao thông, vỉa hè vẫn còn tồn tại đặc biệt là tại các điểm chợ tạm, các ngã tư gây cản trở giao thông.

- Phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác TTKS, xử lý vi phạm TTATGT không đầy đủ (*hiện nay lực lượng Cảnh sát giao thông -*

*Công an huyện chưa có máy đo tốc độ để phục vụ công tác phát hiện và xử lý hành vi vi phạm tốc độ*), chất lượng của công cụ hỗ trợ được trang cấp kém nên thường xuyên hư hỏng, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn công tác:

- Hệ thống biển báo hiệu giao thông ở một số tuyến giao thông bị hư hỏng chậm được thay thế, các tuyến đường mới, đường đang nâng cấp cải tạo hệ thống biển báo chưa được lắp, hoặc đang chờ lắp đặt dẫn đến người giao thông không nhận biết hoặc cố tình vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất trật tự ATGT, đồng thời cũng gây khó khăn trong công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm của lực lượng CSGT, CSTT Công an huyện trên tuyến.

- Trên địa bàn huyện hiện nay có nhiều dự án đường giao thông đang triển khai thi công, các phương tiện phục vụ thi công đi lại với lưu lượng nhiều gây mất trật tự an toàn giao thông, kết cấu mặt đường hư hỏng, xuống cấp, gây ô nhiễm môi trường.

## **V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2022**

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết 13/2002/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 491/TTg-KTN ngày 5/4/2013; Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 4/9/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chống lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT nhằm hạn chế, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác đảm bảo TTATGT theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban ATGT tỉnh, đặc biệt là tiếp thu và triển khai kịp thời chủ trương, kế hoạch đảm bảo TTATGT của UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh trong năm 2022.

- Để hoàn thành xuất sắc công tác đảm bảo trật tự ATGT, đồng thời đạt được mục tiêu là giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2021, cần tập trung làm tốt một số việc sau trong năm 2022:

1. Tiếp tục công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT sâu rộng trong nhân dân; phối hợp chặt chẽ với mặt trận tổ quốc, đoàn thanh niên, các ngành, đơn vị để vận động từng người dân, từng hộ gia đình tích cực tham gia cuộc vận động "Toàn dân tham gia bảo đảm Trật tự ATGT" với nhiều hình thức phong phú và thiết thực; Phối hợp tốt công tác tuyên truyền với việc xử lý các vi phạm sẽ tạo được hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật của người tham gia giao thông. Đưa công tác đảm bảo Trật tự an toàn giao thông là một tiêu chí xây dựng làng văn hoá, phố văn hoá, cơ quan văn hoá; Tổ chức ký cam kết gia đình đảm bảo TT ATGT dọc tuyến QL, tỉnh lộ. Tăng cường và nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình, nội dung về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đẩy mạnh

pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến tận cơ sở, thôn bản, khu phố, xã, thị trấn trên địa bàn.

2. Công an huyện, Công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát, cường chế thi hành pháp luật về TT ATGT; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ từ đó nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật của người dân. Tổ chức sắp xếp các điểm đậu, đỗ xe khách, xe vận tải đúng vị trí quy hoạch.

3. Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trong công tác tuần tra lưu động, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các điểm tái vi phạm lấn chiếm sau giải tỏa và các điểm vi phạm mới phát sinh nhằm bảo vệ hành lang ATGT đường bộ một cách hiệu quả. Đảm bảo giao thông thông suốt đường tỉnh lộ, duy trì bảo vệ hành lang giao thông; giao trách nhiệm cho xã quản lý địa bàn về công trình giao thông, cọc tiêu, biển báo. Chống tái lấn chiếm hành lang giao thông, dùng vỉa hè làm nơi họp chợ, buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng, phơi rơm rạ...

4. Phòng giáo dục đào tạo phối hợp với Công an huyện chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc tăng cường các biện pháp bảo đảm Trật tự ATGT trong các trường học, kiên quyết không để học sinh không đủ tuổi điều khiển xe mô tô - xe máy đến trường; đi xe đạp hàng 3-:- 4 khi đến và tan trường, yêu cầu 100% học sinh viết cam kết không vi phạm các quy định về giao thông; Tổ chức giảng dạy pháp luật ATGT cho tất cả các cấp học.

5. Đài phát thanh và truyền hình huyện, các xã, thị trấn dành nhiều buổi phát thanh về ATGT, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT. Kịp thời biểu dương những điển hình trong việc thực hiện pháp luật về ATGT.

6. Ban An toàn giao thông huyện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác ATGT; Tiếp thu và triển khai kịp thời chủ trương và sự chỉ đạo của UBATGT Quốc gia, của UBND tỉnh và Ban An toàn GT tỉnh, đề xuất các biện pháp giải quyết có hiệu quả công tác TTATGT trên địa bàn .

Ban ATGT huyện Triệu Sơn báo cáo tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm 2021 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2022./.

**Nơi nhận:**

- Ban ATGT tỉnh (để b/c);
- TT Huyện ủy, HĐND huyện( b/c);
- CT, các Phó CT UBND huyện;
- Các thành viên Ban ATGT huyện;
- Lưu: VT, Ban ATGT huyện.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND  
Bù Huy Dũng**